

'กลุ่มอาจารย์' แกล้งต้าน ใช้ม.44 เว้นยิวทรัพย์สิน 'สภาฯ มรภ.' อยู่ถึง ก.พ. 62

กลุ่มอาจารย์ออกแถลงการณ์คัดค้าน
'วิษณุ' จ่อไล่ประกาศ ป.ป.ช. ชี้ทำระบบ
ธรรมาภิบาลประเทศล้มเหลว 'นายก
สภา-กก.สภาฯ มรภ. สงขลา' รวมอยู่
ต่อจนถึง 1 ก.พ. 62 (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

เว้นยิวทรัพย์สิน

กรณีนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) แกล้งข่าวว่า เมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน ได้มีประกาศ ป.ป.ช. ลงใน
ราชกิจจานุเบกษา เรื่องกำหนดตำแหน่งของ
ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตาม
มาตรา 102 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็น
ไปตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2561 ในการขยายเวลา
บังคับใช้ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนดตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 จากเดิม
บังคับใช้วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เพิ่มเติมอีก
60 วัน จึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2562

โดยตำแหน่งที่ได้รับการขยายระยะเวลา
เพิ่มเติมอีก 60 วัน รวมถึงประธานสภาสถาบัน
รองประธานสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบันพระปกเกล้า, นายกสภาและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัยและสถาบันใน
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ, ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการ
ในองค์การมหาชน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ศ.ดร.โกวิทชัย
พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะ
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ (มรภ.) สงขลา กล่าวว่า นายกสภา
และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มรภ. สงขลา
ทั้ง 8 คน ยินดีที่จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ
สภาต่อให้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตาม
ที่ ป.ป.ช. ยึดเวลาให้และมีการประกาศในราช
กิจจานุเบกษาไปแล้ว แต่ยืนยันว่าที่สุดเราจะ
ลาออกจากตำแหน่งอย่างแน่นอน ถ้าไม่มีการ
ยกเว้นการยื่นทรัพย์สินและหนี้สินให้ เพราะ
การยึดเวลาดังกล่าวไม่ได้ช่วยอะไร ทั้งนี้
ส่วนตัวมองว่า ป.ป.ช. ควรยกเลิกประกาศ
นิยามผู้บริหารองค์กร และควรให้ค่านิยาม
ผู้บริหารองค์กรใหม่ว่าเป็นตำแหน่งที่คุมเรื่อง
งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง บุคลากร เป็นต้น
และ ป.ป.ช. ควรต้องแก้ไขเรื่องนี้ก่อนวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 และควรให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม 2561 เพราะหนังสือลาออกจะ
มีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

"หนังสือลาออกที่พวกผมยื่นต่อนายก
สภาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนนั้น ตอน
นี้อยู่ที่นายกสภาซึ่งนายกสภาระบุว่าถ้ามี
ประกาศ ป.ป.ช. ยึดเวลาและได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ก็จะอยู่ในตำแหน่งต่อจนถึง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ถ้าถึงตอนนั้นยังไม่
มีอะไรเปลี่ยนแปลงจาก ป.ป.ช. แล้วค่อยมา
ว่ากัน แต่สำหรับพวกผมทั้ง 8 คน ยืนยันว่า
ถ้าไม่มีการยกเว้นการยื่นทรัพย์สินและหนี้สิน
ลาออกอย่างแน่นอน ส่วนกรรมการสภาผู้ทรง
คุณวุฒิอีก 4 คน ยังรอดูท่าทีจาก ป.ป.ช. ซึ่ง
เท่าที่ผมดู ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่ง
ที่มีการยื่นทรัพย์สินและหนี้สินอยู่แล้ว และ
ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไปแล้ว จึงยัง
อยู่ในกรอบเวลา" ศ.ดร.โกวิทชัยกล่าว และว่า
ส่วนตัวมองว่าการยื่นทรัพย์สินและหนี้สิน ไม่
ได้สัมพันธ์กับทุจริตคอร์รัปชัน ประเทศไทยเรา
มีการยื่นมาตั้งแต่ปี 2540 ก็ยังมีปัญหาคอร์รัปชัน
อยู่ จึงควรที่จะใช้วิธีการอื่นในการแก้ไขปัญหา
ทุจริต แต่แนวทางที่ ป.ป.ช. ทำอยู่ทำให้ผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกไม่อยากเป็นกรรมการสภา

ผู้ทรงคุณวุฒิ และต่อไปการหากรรมการสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ก็จะต้องลำบากมากขึ้น
เพราะไม่มีใครอยากมาเป็น ต้องอาศัยการ
ร้องขอซึ่งจะเกิดปัญหาเสี่ยงต่อการชัวกับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ต่างจากเดิม
ที่มาจากความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

ศ.ดร.โกวิทชัยกล่าวต่อว่า สำหรับกรณี
ของ มรภ.นครศรีธรรมราช ซึ่งตนเป็นนายก
สภาอยู่นั้น เท่าที่พูดคุยเบื้องต้นมี 8 คน รวม
ถึงตนแสดงเจตจำนงที่อยากจะลาออก ผล
ที่ชัดเจนจะทราบในการประชุมสภา มรภ.
นครศรีธรรมราช ในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ แต่
น่าจะแล้วว่ทั้ง 12 คน ที่เป็นกรรมการสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจจะลาออกยกชุดก็ได้ อย่างไร
ก็ตาม ยอมรับว่าการที่นายมิชัย ฤทธิพันธุ์ ลา
ออกจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครศรีธรรมราช (มรภ.) นายกสภา มรภ.
พระนครศรีธรรมราช และ มทร.สุวรรณภูมิ และมีข่าวว่า
ศ.กิตติคุณ บวรศักดิ์ อูวรรณโณ ลาออกจาก
กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า นั้น ยอมรับ
ว่าทำให้กรรมการสภาหลายคนหวั่นไหว อย่าง
ตนก็หวั่นไหว เพราะอย่างถูกรุกฎหมายยังลา
ออก และการที่ตนลาออก ก็ทำให้อีกหลายคน
ลาออกตาม

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ ศ.ดร.
โกวิทชัยระบุว่านายจรัส สุวรรณมาลา นายกสภา
และกรรมการสภารวม 8 คน ได้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกจากตำแหน่งต่อที่ประชุมสภา มรภ.

สงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดย
ขอให้หนังสือลาออกมีผลในวันที่ 2 ธันวาคม
2561 หรือไม่ก็จนกว่าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ ป.ป.ช. ยึดเวลาออกไปให้ 60 วัน แต่ทั้งนี้
ต้องมีอะไรกันแน่ในทางกฎหมาย เช่น ออก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น

นพ.สุธีร์ รัตนะมณฑลกุล ผู้ประสานงาน
ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ (CHES) เปิดเผยว่า CHES ร่วม
กับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ที่
ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง (ทป.มรภ.)
และกลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
(สธรม.) ออกแถลงการณ์คัดค้านนายวิษณุ
 เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่อาจเสนอให้
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้

อำนาจมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) หรือกดดันให้ ป.ป.ช.กลับมติ เพื่อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายการแสดงบัญชีทรัพย์สินกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนี้และในอนาคต ด้วยเหตุผลว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และมุ่งมั่นยืนหยัดในหลักธรรมาภิบาลอย่างถึงที่สุดแล้วในช่วงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพและความน่าเชื่อถือในฐานะองค์กรอิสระที่ต้องปราศจากการแทรกแซงของอำนาจทางการเมืองใดๆ

นพ.สุธีร์กล่าวต่อว่า การที่รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในลักษณะเข้าช่วยการแทรกแซงการทำหน้าที่อย่างโปร่งใสขององค์กรอิสระอย่าง ป.ป.ช. นั้น อาจถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจจากตำแหน่งที่มีทางการเมืองเข้าแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลของ ป.ป.ช. ซึ่งรัฐบาลนี้ประกาศมาโดยตลอดการดำรงตำแหน่งว่าจะยึดหลักนิติรัฐในการปกครอง แต่การออกมาให้สัมภาษณ์ล่วงหน้าของรองนายกรัฐมนตรีท่านนี้ แสดงให้เห็นถึงท่าทีชัดเจนที่จะสั่งการและแทรกแซงกระบวนการทำงานอย่างถูกต้องและโปร่งใสขององค์กรอิสระ อันถือได้ว่าเป็นการทำลายหลักนิติรัฐที่รัฐบาลนี้อ้างถึงมาโดยตลอด และส่งผลให้ระบบธรรมาภิบาลของประเทศล้มเหลว เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศจะหวังพึ่งความยุติธรรมจากรองนายกรัฐมนตรีท่านนี้ได้อย่างไร ในเมื่อการให้สัมภาษณ์ของท่านสื่อไปในทำนองสนับสนุนระบอบอภิสิทธิ์ชนให้ดำรงอยู่ และทำลายหลักความเสมอภาคทางกฎหมายซึ่งเป็นวาระสำคัญหนึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่รัฐบาลนี้เป็นผู้ร่างขึ้นมา กลุ่ม CHES และองค์กรพันธมิตร จึงขอแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ต่อรัฐบาลและ ป.ป.ช.ว่า จะต้องไม่เว้นการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนี้เป็นต้นแบบของธรรมาภิบาลอันสมบูรณ์แบบให้แก่องค์กรไทยในอนาคตต่อไป

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธาน ทปอ.มทร. แสดงความคิดเห็นว่า ส่วนตัวแล้วเชื่อว่าแม้ ป.ป.ช.จะขยายเวลาในการประกาศใช้กฎหมายยื่นบัญชีทรัพย์สินออกไปอีก 60 วัน ก็ยังไม่มื่ออะไรจะใจให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยอยู่ในตำแหน่งต่อ หลายคนมีโอกาที่จะลาออกจากตำแหน่งแน่นอน ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเกิดความโกลาหลขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการอนุมัติให้นักศึกษาในสถาบันจบการศึกษา คงจะทำได้ เพราะสภามหาวิทยาลัยเป็นคนอนุมัติ อีกอย่างเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสมัยใหม่ คิดว่าถ้ากระบวนการของสภามหาวิทยาลัยไม่เกิด แม้จะมีการปรับปรุงในสภาวิชาการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตาม สุดท้ายก็ต้องมาให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนั้น ความคาดหวังที่จะปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยทันต่อยุคสมัยใหม่ ก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่างมาก

ถ้าสภามหาวิทยาลัยไม่ครบองค์ประชุม เช่น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 15 คน ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพากันลาออกหมด องค์ประชุมจะดำเนินต่อไปไม่ได้ ดังนั้น ประเด็นที่ว่า ถ้ามติ ป.ป.ช.ในวันนี้แค่ขยายเวลาประกาศกฎหมายแจ้งบัญชีทรัพย์สินไปอีก 60 วัน คิดว่าไม่มีผลกับการตัดสินใจลาออกของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย ยกเว้นจะมีเงื่อนไขอื่นเข้ามา ซึ่งคิดว่าทั้งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และลามไปถึงองค์ประชุมของสถาบันอาชีวศึกษา รวมทั้งบอร์ดของวิทยาลัยชุมชนด้วย ก็ทำนองเดียวกันที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ ซึ่งคิดว่าถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทุกคนมีความรู้สึกลึกๆ ว่าการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซึ่งหลายคนก็อาจจะตัดสินใจลาออกกันจำนวนมาก แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือหลังจากคนเหล่านั้นพากันลาออกแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าองค์ประชุมและองค์ประกอบไม่ครบ ซึ่งตนย้ำว่าในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนั้น ยินดีที่จะแจ้งบัญชีทรัพย์สินทั้งหมด แต่สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เห็นด้วย